

## คอลัมน์ส่องฉบับใหม่ หุ้น เดือน 8

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้สึกจริงใจ คลุกอยู่ในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์ส่องฉบับใหม่ หุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์เชิงบวกและลบทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยปัจจัยภายในคงโฟกัสไปที่ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ส่วนภาพของเศรษฐกิจล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปรับคาดการณ์ GDP Growth ปี 2566 มาที่ 3.5% จากภาพการส่งออกที่ชะลอตัว และนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาต่ำกว่าที่คาด เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเช่นกันค่ะ

ส่วนต่างประเทศ ธนาคารสหรัฐฯหรือ Fed ปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 5.5% ตามคาด ในการประชุมครั้งล่าสุด โดยยังต้องรอดูว่า 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่...

### TACC

เดินทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้อนรับเทศกาล Happy Mom's Day ชวนทุกคน มาบอกรักแม่ ด้วยเมนูสีฟ้าจากมะลิอัญชัน เครื่องดื่ม "Blue Series" ที่ผสมผสานรสชาติความอร่อยลงตัวให้สีฟ้าสวยสดใสจาก "ดอกอัญชันแท้ 100%" ผสานกับกลิ่นหอมของ "ดอกมะลิ" ที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสถึงรสชาติความสดชื่นและผ่อนคลายอย่างลงตัว พบกับเครื่องดื่มใหม่พร้อมกันทั่วประเทศใน All Cafe ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2566 นี้ ที่ 7-Eleven บิ๊กบอส "ชัยชวี วัฒนสุข" ระบุเมนูสีฟ้าจากมะลิอัญชัน มีให้เลือกหลากหลายเมนู พร้อมกับเอาใจสายรักสุขภาพ มั่นใจกระแสตอบรับดีสนับสนุนยอดขายครึ่งปีหลัง ผลักดันผลงานปีนี้อย่างทะลุเป้าที่ระดับ 10%



### TMI

ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร บอสใหญ่ TMI ส่งชิกแนวโน้มรายได้ในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก และมีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4 /2566 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างที่โตต่อเนื่องหลังธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพทั้ง 3 แห่ง รวมกำลังการผลิต 5.4 เมกะวัตต์ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และการเดินทางธุรกิจใหม่ การบอณาเขตสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งผลให้แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

### SJWD

สมกับเป็นหุ้นผู้นำโลจิสติกส์และซัพพลายเชนพื้นฐานแกร่งที่อยู่ความสนใจของนักลงทุนมาตลอด ล่าสุด 'บรรณ เกษมทรัพย์' และ 'ชวินทร์ บัณฑิตกฤษดา' ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน แจ้งข่าวดีหุ้น SJWD ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าคำนวณดัชนี SET 100 รอบครึ่งปีหลังของปีนี้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และยังคงส่งผลดีต่อความสนใจจากนักลงทุนอีกด้วย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อผลักดันมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2570

